



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๒๑๗๔

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เรียนการศึกษาทางไกล

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการรับสมัคร จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้รับแจ้งจากสถาบันการศึกษาทางไกล ได้เปิดรับสมัครผู้เรียนการศึกษาทางไกลประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) โดยวิธีเรียนทางไกล จำนวน ๑๒ หลักสูตร กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๕ ตุลาคม - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ในการนี้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดได้รับทราบ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดพร้อมสมัครออนไลน์ได้ที่ เพชบุ๊กเพจ: การศึกษาต่อเนื่องสถาบันการศึกษาทางไกล หรือโทร ๐ ๒๓๘๑ ๖๖๕๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกัญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนาจการ (งานธุรการ)

โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๒

โทรสาร ๐ ๓๘๖๑ ๓๖๖๒

“เรียนดี มีความสุข”



# สถาบันการศึกษาทางไกล

## กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ

### รายละเอียดของการรับสมัครและลงทะเบียนการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง

#### รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร	ระยะเวลา	กรอบเนื้อหาหลักสูตร	ค่าลงทะเบียน	รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร	400 ชั่วโมง	การศึกษาภาษาจีนที่เน้นการนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะให้ความสำคัญกับทักษะการฟังและการสนทนา รวมทั้งการปูพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างถูกต้องและเป็นสากล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาต่อเนื่องในอนาคต	1,500 บาท	1) ผู้เรียนสามารถใช้สื่อทั้งในรูปแบบเอกสารสื่อประสมและสื่อในระบบออนไลน์ 2) ผู้เรียนต้องมีความพร้อมในการรับการสอบประเมินผลออนไลน์ตามวัน เวลาที่กำหนด
2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	160 ชั่วโมง	การศึกษาภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมทั้งการปูพื้นฐานเพื่อการเรียนภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง ตามหลักภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา	1,200 บาท	โดยในส่วนของ การสอบสนทนา จะผ่านระบบ Video Call (รับผู้เรียนปีละ 2 รุ่น)
3. อาเซียนศึกษา	40 ชั่วโมง	ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมอาเซียน รู้จักประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประเทศไทยกับอาเซียนและผลกระทบจากการรวมตัวเป็นประชาคม	300 บาท	หลักสูตรที่ 3 - 8
4. ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน	80 ชั่วโมง	รู้จักอนุชาตเนย์อาเซียนสู่ประชาคมอาเซียน วัฒนธรรมพื้นฐาน วัฒนธรรมที่น่าสนใจและมรดกโลกทางวัฒนธรรมของชาติสมาชิกอาเซียน ภาษาเพื่อการสื่อสาร ในประชาคมอาเซียน	500 บาท	1) เป็นการเรียนรู้และวัดประเมินผลผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom 2) รับสมัคร - ลงทะเบียนได้ตลอดปี โดยจัดผู้เรียนเป็นรอบเดือนตามรอบการลงทะเบียน
5. ชีวิตผาสุกในยุคดิจิทัล	40 ชั่วโมง	ความผาสุกและคุณภาพชีวิต การเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยีดิจิทัลกับการดำเนินชีวิต การค้นหาเป้าหมายและการวางแผนชีวิตเพื่อความผาสุก	300 บาท	
6. ความมั่นคงและมั่งคั่งทางการเงินยุคดิจิทัล	40 ชั่วโมง	สถาบันทางการเงินและเทคโนโลยีทางการเงินยุคดิจิทัล การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคงและมั่งคั่ง การออมอย่างชาญฉลาดและการลงทุน อย่างรู้เท่าทันในยุคดิจิทัล	300 บาท	

ชื่อหลักสูตร	ระยะเวลา	กรอบเนื้อหาหลักสูตร	ค่าลงทะเบียน	รายละเอียดเพิ่มเติม
7. กินดี อยู่ดี มีสุข	40 ชั่วโมง	องค์ความรู้เพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Body Mind and Spiritual) พฤติกรรมสุขภาพ การออกกำลังกาย อาหาร การกิน การนอนหลับ การจัดการความเครียด และการประเมินสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีและลดความเสี่ยงด้านการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง	300 บาท	
8. จิตแจ่มใส ใจเป็นสุข	40 ชั่วโมง	พื้นฐานพฤติกรรมทางจิตและสุขภาพจิต ความปกติ - ความผิดปกติ โรคทางจิตเวชที่พบบ่อย สาเหตุ ลักษณะอาการ การดูแลบำบัดเบื้องต้นและแนวทางการป้องกัน การดูแลสุขภาพจิตและแนวทางการรักษา หลักการพื้นฐาน การดูแลและรักษาผู้ป่วยทางจิตเวช	300 บาท	
9. การสร้างอินโฟกราฟิกแบบภาพนิ่ง (Static Infographics) ด้วย Microsoft PowerPoint	40 ชั่วโมง	อินโฟกราฟิกเบื้องต้น รูปแบบและประเภท Asset แนวทางการออกแบบอินโฟกราฟิกแบบภาพนิ่ง การเลือกใช้ตัวอักษร การเลือกใช้สี ประเภทของอินโฟกราฟิกแบบภาพนิ่ง ประเภทและช่องทางการเผยแพร่รายงาน แนวทางการออกแบบ ความสำคัญของ DPI (Dot Per Inch) และ PPI (Point Per Inch) องค์ประกอบสำคัญของการสร้างงาน การตั้งค่าโปรแกรม การตั้งค่า Interface และ Component การใช้เทคนิค Merge Shape วิธีตั้งค่าพื้นที่ การกำหนดเงื่อนโซ่ การแสดงผล ตั้งค่าความละเอียด การลบฉากหลัง การตั้งค่า Background การตั้งค่าเส้นตารางและไม้บรรทัด การสร้าง Pictogram ด้วยการใช้ Shape รูปบ้าน รูปคน รูป Check Point แม่แบบตัวอักษร และข้อความ การสร้างอินโฟกราฟิกแบบภาพนิ่ง แผนภาพข้อมูลการเรียนรู้เฉพาะเรื่อง สื่อประชาสัมพันธ์ผู้เรียน จดหมายข่าว ไวเนลและ Roll-Up	400 บาท	หลักสูตรที่ 9 - 10 1) เป็นการเรียนรู้และวัดประเมินผลผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ Google Site 2) รับสมัคร - ลงทะเบียนได้ตลอดปี โดยจัดผู้เรียนเป็นรอบเดือนตามรอบการลงทะเบียน  **หลักสูตรที่ 9** 1) ผู้เรียนต้องมีคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 ขึ้นไป (แนะนำ Windows 10 หรือ Windows 11) และจะต้องมีโปรแกรม Microsoft Office 2013 ขึ้นไป (แนะนำ Microsoft Office 2016 หรือ Microsoft Office 2019)
10. การสร้างแอปพลิเคชัน ด้วย Glide Apps	40 ชั่วโมง	ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน การใช้ Glide Apps Web Application creation องค์ประกอบของโครงสร้างแอปพลิเคชัน หลักการสร้างปุ่มแอปพลิเคชัน หลักการสร้างเมนูแอปพลิเคชัน หลักการออกแบบส่วนประกอบของ แอปพลิเคชัน หลักการออกแบบปก โลโก้ ปุ่ม และเมนู การรวบรวมข้อมูล แหล่งเก็บข้อมูลในการจัดทำแอปพลิเคชัน การสร้างแอปพลิเคชันด้วย Glide Apps การปรับแต่งและเผยแพร่แอปพลิเคชันด้วยลิงก์และ QR Code การติดตั้งแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ระบบ IOS และ Android	400 บาท	

ชื่อหลักสูตร	ระยะเวลา	กรอบเนื้อหาหลักสูตร	ค่าลงทะเบียน	รายละเอียดเพิ่มเติม
11. หลักสูตรการศึกษา พระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี)	40 ชั่วโมง	ข้อมูลเบื้องต้นของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) พระสมเด็จของท่านเจ้าประคุณ ทั้ง 3 วัด (วัดระฆังฯ วัดบางขุนพรหมและวัด เกศไชโย) การดูพิมพ์ทรง จุดสังเกต ตำแหน่ง ความเก่า	2,000 บาท	หลักสูตรที่ 11 - 12 ผู้เรียนต้องเข้ารับการสัมมนา ก่อนจบหลักสูตร 1 วัน ณ ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม)
12. หลักสูตรการศึกษา พระเครื่องชุดเบญจ ภาคี	40 ชั่วโมง	พื้นฐานการศึกษาพระเครื่อง ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนาและพระเครื่อง การสร้างพระเครื่อง ยุคสมัย ประเภท หมวดหมู่พระเครื่อง แนวทาง และหลักการศึกษาพระเครื่อง พระเครื่องชุดเบญจภาคี ศึกษาความเป็นมาเกี่ยวกับพระชุดเบญจภาคี ประวัติ การจัดสร้าง คุณลักษณะ การศึกษารูปพรรณ สัมฐานที่โดดเด่นของพระเครื่องชุดเบญจภาคีแต่ละองค์	2,000 บาท	

#### คุณสมบัติของสมัคร

1. เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานการอ่านออก - เขียนได้เป็นอย่างดี และสำหรับหลักสูตรที่เรียนผ่านระบบออนไลน์ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานการใช้สื่อเทคโนโลยีออนไลน์
2. มีความพร้อมในการศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนการสอนทางไกล จากสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่กำหนด ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาการเรียนรู้

#### หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (โดยให้ลงชื่อรับรองสำเนาด้วย) พร้อมสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีที่มีชื่อและ / หรือสกุลไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน)

#### วิธีการสมัคร

สมัครออนไลน์ โดยสามารถดูรายละเอียด พร้อมกรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ เฟซบุ๊กเพจ : การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาทางไกล โดยให้เลือกลิงก์ใบสมัครหลักสูตรที่ต้องการสมัคร กดและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อและจัดส่งเอกสาร สถาบันฯ จะไม่รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร และการแจ้งข้อมูลต่างๆ จากการแจ้งที่อยู่ผิดพลาด จากนั้นให้ส่งหลักฐานการชำระเงินและสำเนาบัตรประชาชนไปที่ e-mail : dei\_condised@dei.ac.th

สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มการศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาทางไกล

โทร. 0 2381 6651 และ e-mail : dei\_condised@dei.ac.th

หรือ inbox เฟซบุ๊กเพจ : การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาทางไกล